

Cắt bao quy đầu có phải nằm viện không

Khi được chỉ định cắt bao quy đầu, một trong số các thắc mắc lớn nhất của người bệnh là cắt bao quy đầu có bắt buộc nằm viện không và liệu có khả năng để lại sẹo không. Bài văn sau đây sẽ giải đáp nỗi trăn trở này của bệnh nhân.

Tổng quát về cắt bao quy đầu

Quy quy đầu đáng may râu hay được bao phủ bởi một lớp da gọi là da bao quy đầu. Nó thì có chức năng bảo vệ quy đầu dương vật triệt để ma sát, ma sát, thương tổn cũng như những lý do gây nên bệnh. (1)

Thời điểm mới hình thành, phần da này luôn che kín quy đầu dương vật. Theo lúc, cùng với công đoạn tăng cường kích cỡ "cậu nhỏ", bao da quy đầu cũng dần tụt xuống khiến hở xuất đầu "cậu nhỏ".

Mặc dù vậy, ở một vài con trai, bao da quy đầu không thể tự tụt xuống như thông thường làm việc làm sạch phức tạp, nguy hiểm nhất trở ngại loại nước giải trường hợp bao quy đầu ôm quá sát. Tình trạng này có thể dẫn tới rộng rãi khúc mắc tính mệnh cho phái mạnh như: viêm bao da quy đầu, dương vật mắc phải sưng to, phù nề, hoại thư, nguy hiểm nhất có nguy cơ ung thư. Lúc đấy, giải phẫu cắt bao da quy đầu có khả năng được chỉ định để xử trí hiện tượng này.

Cắt bao da quy đầu là một thủ thuật nhằm mẫu phá triệt để phần da đầu "cậu bé". Ngày nay, mổ cắt bao da quy đầu có thể được làm theo thủ công hay bằng máy. Tùy từng tình huống mà bác sĩ sẽ chỉ dẫn cách phẫu thuật hợp lý sở hữu người bệnh. Dưới thời gian cắt bao quy đầu, người bệnh sẽ liệu có phổ biến thuận tiện sức khỏe như:

Rửa ráy không khó dàng: cắt bao da quy đầu giúp nam giới đơn giản vệ sinh khu vực rãnh đầu "cậu nhỏ", vốn là địa điểm trú ngụ của nhiều dòng vi khuẩn, cặn bã bẩn, nước giải, cặn bã. Trường hợp dùng nên làm sạch sạch, chúng có thể phát triển thành mầm mống gây bệnh tiềm ẩn.

SGC

[cắt bao quy đầu hà nội](#)

[chi phí phẫu thuật hẹp bao quy đầu](#)

[cắt bao quy đầu hà nội](#)

[cắt bao quy đầu chi phí](#)

- Suy giảm nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiết niệu: nhiễm khuẩn đường tiết niệu thường gặp tại đàn ông chưa cắt bao quy đầu. Ví như ko kịp thời xử lý, điều trị, nhiễm trùng niệu có thể lan cụ thể hơn đến những cơ quan xung quanh đó là lỗ sáo, tuyến tiền liệt, thận, mào tinh hoàn cũng như tinh hoàn... các vướng mắc này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thân xác mà còn sức khỏe có con của phái mạnh.
- Làm giảm nguy cơ bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục: áp dụng các cách bảo vệ an toàn khi làm chuyện đó như sử dụng bao cao su là bí quyết tốt nhất để phòng trong bệnh hoa liễu. Tuy nhiên, việc cắt bao quy đầu giúp giảm thiểu nguy cơ nam giới gặp phải nhiễm các bệnh này, gồm có cả HIV.
- Giảm sút nguy cơ ung thư dương vật: Ung thư dương vật là mẫu ung thư ít gặp và còn hiếm gặp hơn ở các đối tượng nam giới đã cắt bao da quy đầu. Mặt khác, bạn tình phụ nữ của đàn ông đã

cắt da quy đầu có nguy cơ bị ung thư cổ tử cung thấp hơn.

Cắt da quy đầu là phẫu thuật đơn giản giúp cải thiện da quy đầu

Cắt bao quy đầu liệu có lưu lại sẹo không?

Lời giải đáp là liệu có tuy nhiên còn tùy thuộc vào kỹ thuật được chỉ định. Tương tự như những ca giải phẫu không giống, cắt da quy đầu có khả năng để lại sẹo. Mặc dù vậy khả năng này có thể làm giảm nhỏ nhất với kỹ thuật lựa chọn cắt bao quy đầu tại 1 bệnh viện thì có khoa đàn ông học tin cậy sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Đồng thời, cách cắt bao quy đầu khác nhau lưu lại sẹo không giống nhau. Hiện tại có 2 kỹ thuật cắt da quy đầu thường gặp là kỹ thuật cổ điển cũng như phương pháp cắt bằng máy. Mỗi kỹ thuật khoa học với những người bệnh cố định. Bình thường, chuyên gia sẽ giải thích bạn chọn cách mổ phù hợp, sử dụng các biện pháp an toàn cũng như ít để lại sẹo. (2)

Phụ thuộc vào cách cắt da quy đầu, mức độ sẹo sẽ không giống nhau

Cắt da quy đầu có phải nằm viện không?

Câu trả lời là thì có. Người bệnh cần nhập viện trước mổ 1 đêm để bác sĩ để ý hiện tượng tính mệnh. Bên cạnh đó, bệnh nhân nên thực hiện một số xét nghiệm để chắc chắn tình trạng tính mệnh có khả năng thực hiện cuộc mổ. Nếu hiệu quả kiểm tra giúp phát hiện bệnh nhân có thể tuân thủ mổ, bệnh nhân được chỉ dẫn cắt bao da quy đầu.

Phẫu thuật cắt da quy đầu là 1 thủ thuật dễ dàng, ít xuất máu, thời điểm tuân thủ ngắn chỉ từ 15 - 45 phút tùy đến phương pháp. Vì vậy, bệnh nhân không bắt buộc nằm viện dưới thời gian hoàn thành ca phẫu thuật.

Trước lúc cắt bao da quy đầu bắt buộc nhập viện trước một đêm để y bác sĩ quan sát hiện tượng tính mệnh

Ưu cùng với nhược điểm khi cắt bao da quy đầu

Bên cạnh cắt bao da quy đầu liệu có bắt buộc tọa lạc viện không, bệnh nhân cũng quan tâm đến các thuận tiện cùng với khả năng khi đáp ứng phẫu thuật cắt bao quy đầu.

Một. Điểm cộng

Thực hiện giải phẫu cắt bao da quy đầu mang đến giúp người bệnh những tiện dụng như là sau:

Giúp vấn đề rửa ráy đơn giản hơn.

- Ngăn chặn viêm bao da quy đầu cũng như quy đầu.
- Giảm sút nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiểu.
- Giảm sút nguy cơ mắc một vài bệnh lan truyền qua đường tình dục.
- Bảo vệ đáng rầy râu dứt điểm ung thư "cậu bé" cũng như giảm khả năng mắc ung thư cổ dạ con ở đối tác chị em.
- Khắc phục thối mắc hẹp, tắc nghẽn bao da quy đầu.

Y bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện (bên phải), khoa đàn ông học, Trung tâm bài tiết niệu - Thận học - khám nam khoa, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, giải phẫu giúp người bệnh.

2. Điểm hạn chế

Cắt bao da quy đầu rất hay tiềm ẩn một vài khả năng đó là khiến cho người bệnh bị đau, chảy máu, nhiễm khuẩn tại khu vực vết thương. Ngoài trừ những nguy cơ do dao kéo, vẫn liệu có số trường hợp bé người bệnh bị nguy hiểm bởi thuốc tê hoặc thuốc mê... Lựa sắm tuân theo cắt da quy đầu ở bệnh lý viện có khoa cánh mày râu học chữ tín sở hữu chuyên gia liệu có chuyên khoa cao, giàu kinh nghiệm sẽ cho giảm nhỏ nhất rủi ro này.

Chỉ dẫn giúp đỡ bao da quy đầu tại nhà dưới thời điểm mổ

Sau thời điểm cắt bao da quy đầu, bệnh nhân bắt buộc lưu ý một số vướng mắc sau để cho chỗ bị thương mau bình phục, làm giảm nguy cơ nhiễm trùng hay tổn thương: (3)

Làm giảm vận động: dưới thời điểm cắt bao quy đầu, bạn phải tạm dừng những vận động thân xác cường cấp độ cao, chơi thể dục, sở hữu vật trầm trọng trong 2 tuần. Do chuyển động mạnh có khả năng làm vết thương gặp phải ma sát sở hữu đùi, trang phục gây ra ra máu.

- **Kiêng làm chuyện đó tình dục:** công ty y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo cần kiêng làm chuyện đó trong ít nhất 42 ngày để sau khi cắt bao quy đầu để vùng da bị thương tận gốc bình phục.
- **Vệ sinh vết thương:** 1 - 2 hôm dưới mổ, bạn nên hạn chế tắm xong thể chất hoặc cố gắng tránh để nước tiếp xúc sở hữu vùng vết thương. Sau đó, bạn có khả năng rửa sạch nách như thông thường tuy nhiên nên lưu ý hạn chế xát mạnh tới chỗ bị thương, chỉ sử dụng nước nóng đổ nhẹ đến chỗ bị thương Sau đó dùng khăn sạch sẽ thấm khô.
- **Chăm sóc vết thương:** mỗi ngày phải thay thế băng ít nhất một lần. Trước thời điểm thay băng mới, bạn nên xoa thuốc (nếu có) theo chỉ dẫn của bác sỹ để giúp chỗ bị thương nhanh lành. Bạn phải tránh mặc những loại quần, đồ lót chật để hạn chế cọ xát lên vùng da bị thương dẫn đến rơi băng ra làm cho mép vết thương dính vào trang phục dẫn đến ra huyết cùng với cảm giác đau.
- **Giảm đau:** sau tiểu phẫu cắt bao da quy đầu, chuyên gia sẽ kê đơn thuốc giảm cảm giác đau cũng như kháng sinh để giúp bạn kiểm soát cơn đau đớn, làm giảm khả năng nhiễm khuẩn thời điểm chăm sóc tại nhà. Bạn hãy đáp ứng đúng theo phương mang của y bác sỹ về dòng thuốc, liều sử dụng, khi sử dụng.
- **Cho thêm dưỡng chất:** tăng cường ăn các thực có nhiều đạm, vitamin và khoáng chất như: thịt, cá, hải sản, các chiếc đậu, rau, củ, quả... để tăng cường hệ miễn dịch, thúc tống quá trình hồi phục chỗ bị thương.
- **Quan sát vết thương:** bình thường, tình hình sưng đau đớn xảy ra trong một - 4 ngày sau khi cắt da quy đầu giả dụ nhận thấy vùng da bị thương sưng đau đớn kéo dài, chảy dịch mũ có mùi, ko ngay tắp lự mép... hãy đến bệnh viện tái khám liền để có cách giải quyết sớm.